

SHTP đã thu hút hơn 12 tỷ USD đầu tư

Ngày 27/6/2022, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh (SHTP) đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào SHTP.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, TP mong muốn lắng nghe ý kiến và đề xuất của các nhà đầu tư về những vấn đề như khung pháp lý, định hướng, điều kiện để doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới... Ông Phan Văn Mãi cũng nhận định chậm về thủ tục đang là điểm nghẽn lớn nhất mà chính quyền TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung cải thiện trong thời gian tới. Theo ông Phan Văn Mãi, SHTP đã được thành lập và phát triển qua 20 năm. Đã đến lúc cần nhìn lại và đánh giá những cái được, chưa được để gắn với xu thế phát triển của thế giới, phù hợp với sự phát triển kinh tế của TP Hồ Chí Minh và cả nước.

Theo ông Nguyễn Anh Thi - Trưởng Ban quản lý SHTP, đến nay, SHTP đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 163 dự án với tổng vốn đầu tư đạt hơn 12 tỷ USD. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 10,107 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước là 1,961 tỷ USD. Nhiều dự án của các tập đoàn, công ty công nghệ cao như: Intel, Samsung, TTI, NTT... đã đầu tư tại đây. Các doanh nghiệp không chỉ hoạt động hiệu quả mà còn liên tục tăng vốn, đầu tư mở rộng sản xuất tại đây, đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất nhập khẩu của TP Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, SHTP sẽ tập trung thu hút các dự án theo danh mục kêu gọi đầu tư và đặt mục tiêu thu hút thành công dự án Trung tâm logistics Khu công nghệ cao, với chức năng ga hàng không nối dài nhằm góp phần tiết giảm chi phí logistics của doanh nghiệp, tăng cường lợi thế cạnh tranh thu hút đầu tư...



Các doanh nghiệp nhận chứng nhận điều chỉnh đầu tư tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Quản lý SHTP đã trao chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho 3 dự án với vốn đầu tư tăng thêm hơn 841 triệu USD và 180 tỷ đồng. Cụ thể gồm: dự án của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm hơn 841 triệu USD (nâng lũy kế vốn đầu tư lên hơn 2,841 tỷ USD); dự án Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hòa Bình thêm 150 tỷ đồng (lũy kế vốn đầu tư 900 tỷ đồng); dự án Nhà máy Dược phẩm và chất chuẩn Việt Nam tăng thêm 30 tỷ đồng (lũy kế lên 300 tỷ đồng).

MN

Nguồn: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM